

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ง
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)	
การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง	นายปริตต์ สายสี 2
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและการ เปลี่ยนแปลง ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2	นางจุฑามาศ พรหมวิหิต 25
การพัฒนาแผนการจัดการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	นางสาวพีระพรรณ วรรณราช 37
การพัฒนาแผนการจัดการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	นางสาวดวงสมร เชียงอภัย 52
รายงานการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดย ใช้ NA-OM MODEL การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล 67
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่	นายเสกสรร ท้าวทุมมา 88
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	นางสาวเข็มจิรา เครือตา 103
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	นางสาวพวงผกา ไชยชนะ 120
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	นายประธาน คำจันะ 140

	หน้า
การสังเคราะห์ชุดการฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	นายทงศักดิ์ คำจันทร์ 152
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม	นางสาวกาญจน์กมล สุวิทย์รัตน์ 170
การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้ โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง	นางสาวรักษิณา หทยด้อย 191
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ สำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกากะญอ	นางสาวเกตุสุดา แคนแดง 207
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาคุณภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	นางสาวสมฤทัย ปูย่า 226
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	นายสหรัฐ ทองยัง 248
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์และภาควิชาเครือข่าย	ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์ 265
ผลการจัดกิจกรรมโครงการงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	นางบังอร ไกรรอด 282
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาอเล่ย์บอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพรวิทยาคม	นางสาวกรรณิการ์ ดิษขรร 302
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1	นางสมคิด คงพูล 318
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	นางสาวเบญจวรรณ ภูร์รักษ์ 334

	หน้า
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ 349
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และ ความสามารถในการอ่านค่าที่มีสัณฐานรูป เปลี่ยนรูป สำหรับ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	นางสาวรุ่งทิวา ขำศิริ 364
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศิริมาศ พิทยาคม	นางสาวญาณันท์ อุปลัมภ์ 389
พัฒนาผู้นำครูสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	นางสาวสรริน พันธุ์ 404
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้	ผศ.ดร.หนึ่งทัย ชัยอาภร 420
พัฒนาเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพื่อ ความเข้าใจ	นางสาวกุลภากร ฮวดรักษา 433
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	นางสาวปาริฉัตร อยู่สวัสดิ์ 446
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	นายภัคพล ตรังจระเสถียร 469
พัฒนาความสามารถในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออก เสียงคำในภาษาไทยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	นางสาวนิตาริน จุลวรรณ 486
พัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคำนวณตาม กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง ปริมาณของสารที่ เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี วิชา เคมีเพิ่มเติม 2 โดยใช้เทคนิค การคำนวณแบบตารางสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศิริมาศพิทยาคม	นายสุรพล อุปลัมภ์ 499
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียน การสอนตามกรอบแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน เรื่อง การจำแนกสารและปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2	นางศรัณยา สีนพานิ 513

	หน้า
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู อาชีวศึกษา	นางสาวสุตาลักษณ์ สุทธธำ 523
การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาล เมืองแพร่	นางสาวนิภาวรรณ ศิริ 536
รูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัยปัจจัยเสี่ยงใน วัยรุ่น	อาจารย์ ดร.เกียรติสุดา กาศเกษม 556
การพัฒนาชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาโยง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 2	อาจารย์ ดร.วชิ ปัญญาใส 575
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการ เรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	นางพวงพะยอม พันธุ์ศรี 584
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีความสุขของนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	นายฐาปนา จ้อยเจริญ 599
การพัฒนาแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	นางสาวศุภมัย พรหมแก้ว 616
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับ มัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	ผศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ 631
การพัฒนาความสามารถในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออก เสียงคำในภาษาไทยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	นางสาววิมลวรรณ มีบุญ 653
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)	
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา	นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์ 668
การศึกษาและจัดลำดับความสำคัญการจัดการศึกษาใน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1	นายวิทวัส เณรหล้า 681

	หน้า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1	698
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์	716
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	733
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์	742
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร	758
ภาวะผู้นำทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1	788
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย	807
แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท	822
การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในเมืองกับกลุ่มโรงเรียนนอกเมือง ของเขตภาคเหนือตอนล่าง	840
แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5	855
แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3	870
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต 3	881

	หน้า
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคที่จีที ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	นายพนรัตน์ บุญอัน 894
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1	ว่าที่ ร.ต.หญิงนวรรตน์ อายุเย็น 910
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5	นายสุชาติ เหลลาหอม 922
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี	นางสาวสุกัญญา จำปาทิพย์ 943
ผลการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	นายชวิษฐ์ เดชะไกร 960
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน ที่ได้รับการเรียนรู้ แบบโมเดลชิปปากับแบบปกติ	นางสุภาณี จำปาขาว 982
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แรง และการเคลื่อนที่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการ เรียนรู้ 7 ชั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	นายวิเชียร โตแยม 995
แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1	นางสาวอภิรดี เสนาวิน 1014
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่น กล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น กับการ จัดการเรียนรู้แบบปกติ	นายทิวากร พวงภู่ 1035
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ นักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2	นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ 1048
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการ เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน แม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้เทคนิคการ ระดมสมองและแผนภูมิความคิด	นายปรเมศวร์ คำแปง 1069

	หน้า
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1	นางสาวพัชรา ทาเอื้อ 1091
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง อินฟา เรดสเปกโทรเมตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ	ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ 1107
การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าขุ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พุกกะวัน 1116
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกริยาเคมีสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ชั้น	นางสาวนิตยา ตุ่มเขียว 1128
การศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	ผศ.ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์ 1144
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทาง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค การทดลอง กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	นางสาวบุญตา สุวรรณ 1154
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2	นางสาวอังสุมา แก้วนุช 1169
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	นายพนิน ศรีนวลแก้ว 1183
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียน ด้วยวิธีเหมืองข้อมูล	ผศ.ดร.พรรณธิภา เพชรบุญมี 1196
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสาน ไม้ไผ่ (ตะข่อง) สำหรับเด็กและเยาวชน	นางสาวเบญจวรรณ อ้วนวิจิตร 1206
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลโดยใช้ วิธีการสอนแบบโคตตายกับวิธีการสอนแบบปกติ สำหรับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล	นางสาวตรีชฎา สมนโต 1218

	หน้า
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษส่วน โดยใช้เทคนิค กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6	นางสาวธนัชพร ตันมา 1228
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัด พิษณุโลก	นางสาวสมสุวรรณ ขาวสวย 1244
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการ ช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนและบทเรียนบนเว็บแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	นางสาวภัทรานิษฐ์ ศิริบัติ 1267
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ การศึกษากายในของบุคลากรหอสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชศูนย์ภาคเหนือ	นางฟ้าวรินยา สูงขาว 1281
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด้านช้าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	นางกุลกัญญา มะลิสา 1292
แนวทางพัฒนาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง ลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41	นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว 1314
ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา	ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง 1330
แนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1	นางน้ำทิพย์ มั่นปาน 1342